



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ฟ้องหย่า เรียกค่าเสียหาย ค่าอุปการะเลี้ยงดู แบ่งสินสมรส

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๔๖/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวยุภา เพิ่มตระกูล โจทก์ อยู่บ้านเลขที่ ๙๑/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ยื่นคำฟ้องนายชานนท์ สุวพร เป็นจำเลย ต่อศาลความว่า โจทก์กับจำเลยได้อยู่กิน ฉันทามีภรรยากันตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักทะเบียนอำเภอ นครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ รวมเป็นระยะเวลา ๗ ปี ตลอดระยะเวลาที่โจทก์และจำเลยได้เป็นสามีภรรยา กัน ได้พักอาศัยร่วมกัน ณ บ้านเลขที่ดังกล่าวข้างต้น ด้วยความปกติสุขราบรื่นด้วยดีตลอดมา ได้อุปการะเลี้ยงดูกันฉันทามีภรรยา และไม่มีบุตรด้วยกัน ต่อมาเมื่อประมาณต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และขณะฟ้องคดีนี้ จำเลยได้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ จำเลยไม่ใส่ใจดูแลครอบครัว มีปากเสียงและทะเลาะกัน บ่อยครั้ง เมื่อจำเลยได้มีปากเสียงและทะเลาะกับโจทก์แล้ว จำเลยจะออกจากบ้านไป ไม่กลับบ้านเป็นประจำ ซึ่งผิดวิสัยไปจากเดิม โจทก์จึงทราบภายหลังว่า จำเลยได้ไปติดพันกับหญิงอื่นคือ นางสาวอัจฉรา สร้อยสะอาด ฉันทู้สาว จำเลยซึ่งมีโจทก์เป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่ยังคงกระทำตนผิดศีลธรรมอันดีงาม โดยไปมี พฤติกรรมไปติดพันและไปร่วมหลับนอนกับนางสาวอัจฉรา สร้อยสะอาด แสดงให้บุคคลภายนอกเห็นและเข้าใจ ได้ว่าจำเลยกับนางสาวอัจฉรา สร้อยสะอาด เป็นสามีภรรยา กัน อีกทั้งจำเลยไม่อุปการะเลี้ยงดูโจทก์ฉันทามี ภรรยาอย่างเช่นเคย การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต้องทนทุกข์ทรมานจิตใจอย่างแสน สาทัส ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง ทำให้บุคคลอื่นมองว่าโจทก์เป็นคนไม่ดี ไม่ปรนนิบัติสามีจึงทำให้ สามีทอดทิ้งไปติดพันหญิงอื่น ทำให้โจทก์ซึ่งมีอาชีพค้าขายเป็นที่รู้จักของแม่ค้าและลูกค้าเป็นอย่างดี อีกทั้งปฏิบัติ ตนเป็นภรรยาที่ดีของจำเลยมาโดยตลอดต้องได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงและเกียรติคุณ เมื่อเอาสภาพฐานะ ความเป็นอยู่ร่วมกันฉันทามีภรรยา มาค้ำประกันประกอบแล้ว การกระทำของจำเลยเป็นการปฏิบัติตนที่เป็นปฏิปักษ์ ต่อการเป็นสามีภรรยา กันอย่างร้ายแรง อันเป็นการโต้แย้งสิทธิ์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ทำให้ โจทก์กับจำเลยไม่สามารถใช้ชีวิตคู่ต่อการเป็นสามีภรรยา กันอีกต่อไป การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์รับความ เสียหายเป็นอย่างมาก จากเดิมจำเลยได้ช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูโจทก์มาโดยตลอด จนกระทั่งจำเลยมีพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงไปไม่ให้การช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูโจทก์เหมือนเคย เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเดือนร้อนเป็น อย่างมาก ดังนั้นจำเลยต้องมีหน้าที่ดังนี้ ๑. การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต้องทนทุกข์ ทรมานจิตใจอย่างแสนสาหัส ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง และยังได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงและ เกียรติคุณ โจทก์ขอเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้จากจำเลย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งโจทก์ขอใช้เป็นทุนทรัพย์ในคดีนี้ ๒. ค่าอุปการะเลี้ยงดู แต่เดิมจำเลยได้ให้การช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูโจทก์ ดังนั้นขอให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูโจทก์ เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จนกว่าโจทก์จะ สมรสใหม่ ๓. ให้แบ่งสินสมรส ดังต่อไปนี้ คือ รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นวีโก้ สีดำ หมายเลขทะเบียน ผข ๓๔๗๑ นครสวรรค์ มีชื่อจำเลยเป็นผู้ครอบครอง , รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ สีดำ หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๕๕ นครสวรรค์ มีชื่อจำเลยเป็นผู้ครอบครอง, ร้านขายเนื้อสุกร ตั้งอยู่ที่ตลาดหนองเบน ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงอุปกรณ์ทุกอย่างที่ร้าน เช่น ตู้แช่ไฟฟ้า จำนวน ๒ หลัง อุปกรณ์จับสุกร กิโลซังของ เครื่องบดหมู เป็นต้น , และฟาร์มสุกรและสุกร ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของบิดาโจทก์ ๔. ห้ามมิให้จำเลย ขนย้าย จำหน่าย จ่าย โอนกรรมสิทธิ์ ในสินสมรส ตามข้อ ๓ จนกว่ามีคำพิพากษาถึงที่สุด เพราะจำเลยได้ข่มขู่โจทก์

และมีพฤติการณ์ยกย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หากปล่อยให้จำเลยสามารถจัดการกับทรัพย์สินดังกล่าวได้ โจทก์ต้องได้รับความเสียหายและเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ไม่สามารถประกอบกิจการงานได้ตามปกติ ไม่มีทรัพย์สินเหลือไว้ดำรงชีพต่อไป จึงขอศาลพิพากษาให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากกัน ชำระค่าเสียหาย ค่าอุปการะเลี้ยงดู แบ่งสินสมรส รวมทั้งห้ามมิให้จำเลยขนย้าย จำหน่าย จ่ายสินสมรส ให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระให้แก่โจทก์ครบถ้วน ค่าอุปการะเลี้ยงดู แต่เดิมจำเลยได้ให้การช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูโจทก์ ดังนั้นขอให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูโจทก์ เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จนกว่าโจทก์จะสมรสใหม่ ให้แบ่งสินสมรส คือ รถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นวิโก้ สีดำ หมายเลขทะเบียน ผข ๓๔๗๑ นครสวรรค์ , รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ สีดำ หมายเลขทะเบียน ๑ กฐ ๗๕๕ นครสวรรค์ ร้านขายเนื้อสุกรที่ตลาดหนองเบน รวมถึงอุปกรณ์ทุกอย่างที่ร้าน และฟาร์มสุกรและสุกร และห้ามมิให้จำเลยขนย้าย จำหน่าย จ่าย โอนกรรมสิทธิ์ ในสินสมรส จนกว่ามีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนโจทก์ด้วย

ศาลนัดไต่สวนคำร้อง/ไกล่เกลี่ยวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา และนัดชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คำฟ้องเรื่องนี้ขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

